



ที่ พิเศษ/๐๐๕.๒๕๕๙

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดมุกดาหาร
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามประกาศมูลนิธิราชวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ (สำหรับประเทศไทย) ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยุทธ สายคง)

ประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๖๑๒๖๘๔



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร

ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ (สำหรับประเทศไทย) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดขึ้น นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนดในประกาศเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ ราย คือ นายวรายุทธ สายทอง ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ สามารถทักท้วงไปยังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ โดยให้ทำเป็นหนังสือทักท้วงระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ทักท้วง พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง โดยแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงครูผู้ได้รับการคัดเลือก ด้วยเหตุผลใด หากมีเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบการพิจารณาด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

(นายยงยุทธ สายคง)

ประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมุกดาหาร